

มารีย์แห่งนาซาเร็ธ

โดย ธรรมวงศ์

ฉากคริสต์มาสเจนนาคาจากหนึ่งก็คือภาพนางมารีย์, โยเซฟ กับพระกุมารเยซู เราซาบซึ่งคิดว่านางมารีย์มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบังเกิดมาของพระคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของมนุษยชาติ

แต่พระคัมภีร์กล่าวถึงนางมารีย์ไม่มากนัก นางเป็นหนึ่งในวีรบุรุษวีรสตรีแห่งความเชื่อจำนวนมากที่ได้เข้ามาทำหน้าที่ส่วนของตนตามการทรงเรียกแล้วก็หายไปจากเวที เราไม่ทราบเรื่องราวการกำเนิด, ชีวิตในวัยเด็ก และช่วงชีวิตของนางมารีย์ขณะเจริญวัยขึ้นเลย

มีคำพูดของนางบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ใหม่สี่ตอนคือคำที่กล่าวตอบทูตสวรรค์เมื่อทราบว่าพระเมสสิยาห์จะประสูติจากครรภ์ของนาง, บทเพลงสรรเสริญเมื่อไปเยี่ยมนางเอลิซาเบ็ชผู้เป็นญาติ, เมื่อต่อว่าพระเยซูที่อยู่ต่อในกรุงเยรูซาเล็มไม่กลับไปกับครอบครัวหลังจากเทศกาลปัสกา และเมื่อขอให้พระเยซูช่วยเจ้าภาพเรื่องเหล้าร้อนที่งานสมรสหมู่บ้านคานา นับว่านางได้มีส่วนในการเขียนพระคัมภีร์ใหม่อยู่บ้าง ไม่รวมถึงที่มีบางคนกล่าวว่าลูกาเขียนพระประวัติของพระเยซูโดยอาศัยนางมารีย์เป็นแหล่งข้อมูลแหล่งหนึ่ง

จากพระคัมภีร์ตอนต่าง ๆ ที่เอ่ยถึงนาง เราจะลองพินิจดูนางมารีย์ในแง่มุมที่เผยให้เราเห็นโฉมหน้าของนางด้านต่าง ๆ แปรด้านด้วยกันดังต่อไปนี้

มารีย์ : บุตรแห่งพันธสัญญาผู้ช่างคิด (ลูกา 1:54, 55)

บทเพลงสรรเสริญจากปากของนางเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นแน่ชัดว่านางมารีย์สะสมพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจ เมื่อพระวิญญาณสถิตใจ นางได้ขับขานบทเพลงที่ไพเราะสว่างามที่สุดเพลงหนึ่งในพระคัมภีร์ แม้เนื้อหาจะเผยถึงเรื่องอนาคต แต่ก็เต็มไปด้วยข้ออ้างอิงถึงอดีต แม้จะเป็นถ้อยคำและความคิดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตใจนางมารีย์เอง แต่ก็เต็มไปด้วยการพาดพิงถึงพระคัมภีร์เดิม แม้จะไม่ยกคำพูดของผู้เผยพระวจนะในอดีตมาโดยตรง ๆ แต่บทเพลงทั้งบทก็วางรากฐานอยู่บนพระสัญญาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสไว้แก่บรรพบุรุษอย่างเด่นชัด อาบอิ่มด้วยความคิด ถ้อยคำและภาพพจน์ของผู้พยากรณ์โบราณแห่งอิสราเอล ชวนให้ระลึกถึงบทเพลงของโมเสส มีเรียมและนางฮันนาห์ รวมทั้งดาวิดผู้เป็นต้นตระกูลของนาง

ความรู้อย่างนี้ของนางมารีย์ยากจะได้มาโดยวิธีอื่น นอกจากนางจะค้นหาอ่านพระวจนะแห่งชีวิตด้วยตัวเองอย่างไม่หยุดหย่อน คุณสมบัติข้อนี้ของนางมีผลต่อพระเยซูด้วย เพราะจากปากของนางที่

พระองค์ทรงได้ยินได้ฟังภาษาของโลกนี้เป็นครั้งแรกนั้น นางได้ถ่ายทอดพระโอวาทอันบริสุทธิ์ให้
ความคิดจิตใจของพระกุมาร

หัวใจของนางมารีย์อ้อมด้วยความรักที่มีต่อชาติอิสราเอล เราเห็นได้จากคำแสดงกตัญญูที่
พระเจ้า “ทรงช่วยชาวอิสราเอล” บ่งชี้ว่าสวัสดิภาพของชาติฝังลึกอยู่ในจิตใจของนางสายเลือดชาติยะ
โบราณแห่งอิสราเอลไหลอยู่ในเส้นโลหิตของนาง ผู้เป็นเชื้อสายของดาวิดนางรักอิสราเอลเพราะเป็น
ประชากรที่พระเจ้าเลือกสรร นางเองเป็นหนึ่งในประชากรนั้นอิสราเอลเป็นเกาะงุ่นและมารีย์เป็นกิ่ง
และความรักนี้ได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยการไปร่วมเทศกาลต่าง ๆ ที่กรุงเยรูซาเล็ม การถวายบูชาในพระ
วิหารคงจะให้ภาพที่แจ่มกระจ่างของความจริงที่ว่าหากไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็ไม่มีการชำระบาป
นอกจากนี้พิธีปีสาก็จะเตือนให้นางระลึกถึงการอพยพออกจากอียิปต์ในอดีต และความหวังว่าพระเจ้า
จะทรงปลดปล่อยนครบริสุทธิ์จากการครอบครองของคนต่างชาติ

พระสัญญาอันยิ่งใหญ่ในพันธสัญญาเป็นความหวังของจิตวิญญาณของมารีย์ นางใช้คำว่า “ที่มี
ต่ออับราฮัมและต่อพงศ์พันธุ์ของท่าน” เหมือนอย่างที่พระเจ้าตรัสกับอับราฮัมในปฐมกาล 22:18

มารีย์ : ผู้แสวงหาที่จริงจัง (ลูกา 1:48, 50-53)

ถ่อมใจ แต่มารีย์ก็ไม่ได้ล้มเลิกที่จะอ้างว่านางเป็นผู้ยำเกรงพระเจ้า ซึ่งเหมาะสมแล้วที่จิตใจ
ของคนที่เข้ามาใกล้พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์เป็นพิเศษจะยำเกรงพระองค์อย่างลึกซึ้ง นี่ไม่ใช่ความ
หวาดกลัวที่ทำให้ทุกข์ทรมาน แต่เป็นความรู้สึกเกรงขามครั้งคร้ำอันศักดิ์สิทธิ์ เป็นความเกรงกลัว
อย่างบุตรเกรงกลัวบิดา เป็นความเคารพอันบริสุทธิ์ นี่เป็นลักษณะสำคัญที่สุดของการนมัสการ

ความถ่อมใจของมารีย์เป็นเพราะนางก็อยู่ในฐานะอัน “ยากด่า” เหมือนอย่างบุตรของพระเจ้า
ทั่ว ๆ ไปประการหนึ่ง เป็นสภาพความเป็นอยู่เรียบง่าย ยิ่งถ้าเทียบกับเกียรติสูงส่งที่นางได้รับอย่าง
ฉับพลันก็ยังเห็นว่า มารีย์อยู่ในฐานะที่ต่ำต้อย โดยพระคุณ มารีย์เป็นผู้ที่จิตใจถ่อมสุภาพแบบเดียวกับผู้
ที่พระเยซูตรัสว่าจะได้รับแผ่นดินโลกเป็นมรดก นอกจากนี้ มารีย์ยังคงจะเคยได้รับการคุกคามหมิ่นจาก
คนหยิ่งทะนงรอบตัว นางได้ซึมจอกอันขมขื่น จิตวิญญาณได้ผ่านประสบการณ์ที่ถูกเหยียดหยามรุนแรง
จนพระเจ้าทรง “ห้วงใย” เป็นการเตรียมนางให้พร้อม ให้เหมาะที่จะได้รับการยกชูขึ้นในเวลาต่อมา

มารีย์หิวกระหายความชอบธรรม นางไม่ได้มีความอ้อมใจในความดี ความสมบูรณ์พูนสุขของ
ตัวเอง ทั้ง ๆ ที่ขณะนั้น เป็นช่วงที่โลกน่าจะเข้ามาครอบครองจิตใจ เป็นเจ้าสาว มีกลุ่มันหมาย กำลังจะ
แต่งงาน กำลังจะมีบ้านใหม่ในโลกนี้ แต่มารีย์ก็ยังกระหายหาพระเจ้า คิดถึงสวรรค์อยู่กับความยำเกรง
พระเจ้า ไม่ได้ห่อหุ้มด้วยความยินดีอย่างคนเขลา แต่ถ่อมใจจำเพาะพระเจ้า ไม่ได้อ้อมใจกับสิ่งภายนอก
แต่ยังหิวกระหายหาความชอบธรรม

มารีย์ : ผู้เชื่ออย่างจริงใจ (ลูกา 1:38, 45)

สตรีที่ได้เชื่อก็เป็นสุข นี่เป็นคุณลักษณะที่โดดเด่นของมารีย์ เป็นมงกุฎแห่งชีวิตของนางชนทุกคนจะเรียกนางว่าผาสุก ความเชื่อของมารีย์เป็นที่มาของพระคุณอื่น ๆ ในชีวิตทุกอย่าง ทั้งความถ่อมใจ ความหิวกระหายหาความชอบธรรม ความยำเกรงพระเจ้าที่กล่าวข้างต้น มารีย์เชื่อในฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า เชื่อในความดีและความกรุณาของพระองค์ด้วย ความเชื่อนี้เป็นความเชื่อแบบเดียวกับความเชื่อของอับราฮัมบิดาของนาง และเป็นความเชื่อที่อยู่ในทุกคนที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่ไว้ อับราฮัมเป็นผู้รับพระสัญญาและพระสัญญานั้นเป็นจริงผ่านทางมารีย์ ความเชื่อของนางถูกทดสอบหนักยิ่งกว่าอับราฮัม อับราฮัมถูกทดสอบโดยให้นำอิสอัคไปถวายบูชา แต่นางมารีย์ต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงให้บุตรของนางที่สิ้นชีวิตไปแล้วเป็นขึ้นมาอีกโดยความเชื่อของนางได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ประจักษ์แก่ตา และนางได้ต้อนรับที่จะเป็นไปตามพระวาทะพระเจ้า นางจึงเป็นผู้ได้รับพระพรและเป็นเครื่องมือให้พระพรทั้งหลายไปสู่ประชาชาติต่าง ๆ ในโลก

มารีย์ : ยกย่องสรรเสริญพระเจ้า (ลูกา 1:38-45)

มารีย์กล่าวบทเพลงสรรเสริญนี้ ขณะที่ไปเยี่ยมนางเอลิซาเบธในแถบเนินเขาแคว้นยูดาห์ จากบทเพลงสรรเสริญนี้ เราได้เห็นความชื่นชมยินดีของมารีย์ในความดีประเสริฐขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นความดีที่ประทานแก่นาง ความโปรดปรานที่นางได้รับเมื่อพระเจ้าทรงเลือกนางให้เป็นมารดาของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้อันเป็นเกียรติสูงยิ่งเหนือนางซาราห์ ผู้เป็นมารดาแห่งชนชาตินั้นเหนือเจ้าหญิงแห่งอิสราเอลองค์ใด ๆ นับแต่นั้น แต่ความชื่นชมยินดีนี้ไม่ได้เจือปนด้วยความทะนงตนแม้แต่น้อยมารีย์รับความโปรดปรานนี้ด้วยความถ่อมใจ ตระหนักในจิตใจว่าตนไม่สมควรและไม่เหมาะสมจะได้รับความโปรดปรานถึงเพียงนี้ มารีย์เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์ และในองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าผู้ช่วยให้รอด ไม่ใช่เพียงในความโปรดปรานและของประทาน แต่ในพระองค์ผู้ประทานสิ่งเหล่านี้ให้ด้วยพระคุณ

มารีย์ : ผู้อดทนยามทุกข์ยาก (มัทธิว 1:18-25)

เสียงสะท้อนของบทเพลงสรรเสริญจากปากมารีย์ในแถบเนินเขายังไม่ทันจะเจียบหาย เมฆมืดทะมึนก็เข้ามาครอบคลุมชีวิต จากความดีที่พระเจ้าทรงกระทำแก่นาง จากความเชื่อแบบเด็ก ๆ ของนางในสายตาของมนุษย์ บัดนี้นางกลายเป็นคนที่สังคมรังเกียจเป็นคนที่ทิ้งผู้ที่เคยนำทางในวัยเยาว์ ทิ้งพันธสัญญาที่มีกับพระเจ้า แต่มารีย์ก็มีสิ่งคำจูนจิตใจ จิตสำนึกของนางไม่มีสิ่งใดกล่าวโทษนางต่อพระพักตร์พระเจ้า และนางถูกดำเนินคดีเพียงเพื่อพระคริสต์ เหล็กในของความทุกข์ทรมานจึงถูกถอดออกไป

ความโปรดปรานจากพระเจ้าก็เข้ามาทดแทนความนับถือยกย่องของมนุษย์ที่สูญเสียไปได้มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้พระเจ้ายังทรงจัดเตรียมให้นางมี เพื่อน ที่ผ่านการทดลองมาแล้วและเป็นทีมนับถือของนาง และชุมชน

ท่าภาพอีกด้านหนึ่งนั้นมีความน่าเศร้าใจ เต็มไปด้วยความเจ็บปวดแสนสาหัส ยิ่งจิตสำนึกบอกว่า คนไม่ผิดมากเท่าไร ก็ยิ่งจะเกิดคำถามว่าเหตุใดองค์พระผู้เป็นเจ้าเองจะก่อความเศร้าโศกขมขื่นให้กับ คนไร้ผิดเช่นนั้นมากเท่านั้น โยเซฟห่มั่นก็คิดอยู่ว่าจะหย่าจากนางอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะหรือจะหย่า อย่างเงียบ ๆ มารีย์กำลังจะถูกตราหน้าว่าเลวถึงสามชั้น คือเป็นคนบาป, เป็นคนหน้าซื่อใจคด, และเป็น คนที่อวดอ้างหมิ่นประมาทพระเจ้า มารีย์เสี่ยงต่อการที่จะถูกขูดกระชากลากไปอย่างอาชญากรผู้ชั่วร้าย ถูกขว้างก้อนหินใส่จนตาย ให้เป็นเยี่ยงอย่างเพื่อคนจะได้กลัวและไม่กล้าทำบาป แล้วเกียรติที่เจ้าหญิงจะ อยู่ที่ไหนเล่าพรหมจารีผู้เป็นที่โปรดปรานเอ๋ย แต่โยเซฟคิดเลือกที่จะหย่าอย่างเงียบ ๆ อาจจะเป็นเพราะ เจ้าเคยเห็นอุปนิสัยอันดีงามของนาง ได้ยินจากปากนางว่าไม่ได้ทำผิด และให้โอกาสนางที่จะพิสูจน์ ความบริสุทธิ์

เท่าที่เราทราบ มารีย์ไม่ได้พูดอะไรเลยเพื่อปกป้องตัวเอง เงียบและถ่อมใจ ในอดีตนางเชื่อและ ได้รับพร บัดนี้นางเชื่อและไม่เรงร้อน ไม่อะอะโววาย ไม่บ่นว่าที่คนทำผิดต่อนาง และไม่ได้ร้องขอ ความสงสาร แต่อดทนสงบจิตใจ แต่ภายในจิตใจของมารีย์ผู้สามารถสรรเสริญอย่างทีกล่าวในตอนก่อน ก็สามารถอธิษฐานอย่างที่น้อยคนจะทำได้ นางเจตจำนงที่ปวศร้างเจ็บช้ำออกอย่างน้ำต่อพระเจ้าเข้าไปใน ห้องชั้นบนในและร่ำร้องต่อพระเจ้า อย่างเดียวกับผู้เผยพระวจนะ อย่างดาวิดบรรพบุรุษของนาง ปล้ำสู้ อย่างยาโคบ (ปฐมกาล 32, เพลงคร่ำครวญ 3, สดุดี 6, 35, 39, 70)

สิ่งที่มนุษย์ไม่อาจช่วยและมารีย์ไม่อาจช่วยตัวเองได้ องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยื่นพระหัตถ์เข้ามา แทรกแซงด้วยการอัศจรรย์โดยตรงเพื่อนาง พระองค์ให้ทูตสวรรค์สำแดงความจริงแก่โยเซฟ ในเวลา ของพระองค์และโยเซฟก็เชื่อฟัง มารีย์ ทาสีของพระองค์ จึงได้รับการรักษาให้รอดพ้นจากลมปากของ คน

มารีย์ : ผู้ไคร่ครวญสิ่งต่าง ๆ อย่างเงียบ ๆ (ลูกา 2:19, 51)

มารีย์จดจำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้า นางเก็บพระวจนะของพระเจ้าไว้ในใจพระวจนะ ที่มาถึงนางเกี่ยวกับตัวนางและพระกุมารผู้บริสุทธิ์ ต่อมาภายหลัง นางก็จดจำคำตรัสของผู้เป็นบุตรและ พระผู้ช่วยให้รอดของนาง และมารีย์ก็จดจำพระราชกิจขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วย ไม่มีสิ่งใดที่ทรง กระทำเพื่อนางหรือบุตรของนางจะเลื่อนหายไปจากความทรงจำของมารีย์ นางเก็บรักษาทุกสิ่งไว้เป็น สมบัติอันล้ำค่า จิตใจของนางกลายเป็นคลังที่ล้นด้วยพระราชกิจอันมหัศจรรย์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า

และในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด มารีย์ก็หยิบยกเอาสิ่งที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้ามาใคร่ครวญ, ทบทวนและเปรียบเทียบ ทั้งพระวณะและพระราชกิจนำมาซึ่ง มาพิจารณา ตั้งแต่คำทักทายของทูตสวรรค์ และประสบการณ์ทุกอย่างที่ผ่านพบทั้งสุขและเศร้า ทั้งเกียรติและความอับยศ ทั้งการต้อนรับชื่นชมและการปฏิเสธไม่มีให้แม้แต่ที่จะพักพิง มีเพียงคอกสัตว์ที่จะให้กำเนิดบุตรและวางไว้ในรางหญ้า คำทำนายถึง “สันติสุขในโลก” และเสียงคร่ำครวญของแม่ที่สูญเสียลูก ทั้งความรอดกับสง่าราศีของอิสราเอลรวมทั้งแสงสว่างของคนต่างชาติและดาบที่จะแทงทะลุจิตวิญญาณของนางซึ่งสิเมโอนกล่าวถึง “นางมารีย์ก็เก็บบรรดาสิ่งเหล่านั้นไว้ในใจและรำพึงอยู่”

มารีย์ : สาวกที่ทรงแก้ไขให้เข้าใจถูกต้อง (ลูกา 2:48, 49, ยอห์น 2:3, 4, มาระโก 3:20-21, 31-35)

จากฐานะมารดา ครู ผู้นำทางในวัยเด็กมารีย์กลายเป็นผู้เชื่อคนหนึ่ง สภาพที่โดดเด่นที่สุดของการเป็นสาวกของมารีย์นั่นคือการที่นางได้รับการแก้ไขจากพระเยซูคริสต์ในสิ่งที่นางทำไม่ถูกต้อง

นางได้รับคำตำหนิที่ปล่อยให้พระเยซูคลาดสายตาไป เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากหลายสิ่งหลายอย่างที่น่าตื่นเต้นประทับใจในการประสูติของพระองค์จางหายไปแล้ว พระเยซูทรงเจริญวัยขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย สติปัญญา สังคมและฝ่ายจิตวิญญาณ สิ่งอื่น ๆ อาจจะเข้าอยู่ในความสนใจและความห่วงใยของมารีย์มากกว่าในตอนเดินทางกลับจากการร่วมเทศกาลปัสกา มารีย์จึงปล่อยให้พระเยซูคลาดสายตาไป โยเซฟกับมารีย์ต้องตามหาพระองค์ด้วยความทุกข์และโศกเศร้าอยู่ถึงสามวันจึงจะพบพระกุมารในพระวิหาร และเมื่อนางต่อว่า พระเยซูก็ตอบในเชิงตำหนิให้นางรู้ว่าพระบิดาของพระองค์ในสวรรค์มีสิทธิ์ในพระองค์เหนือตัวนางหรือผู้ที่มิฐานะเป็นบิดาของพระองค์ในโลกนี้ “ท่านไม่ทราบหรือว่า ฉันต้องอยู่ในพระนิเวศน์แห่งพระบิดาของฉัน”

มารีย์ถูกตำหนิเพราะไปเร่งให้พระคริสต์แสดงบทบาทที่งานสมรสในหมู่บ้านคานา บางทีเจ้าภาพอาจจะเป็นญาติหรือเพื่อนบ้านที่สนิทสนมและมารีย์อาจจะเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงานก็ได้ เมื่อน้ำอุ่นหมด นางจึงทูลขอให้พระเยซูช่วยแม่พระองค์จะตรัสปฏิเสธ แต่นางก็สั่งคนรับใช้ให้ทำตามคำสั่งของพระองค์ คำตอบของพระองค์ที่ว่า “หญิงเอ๋ย ให้เป็นธุระของข้าพเจ้าเถิด เวลาของข้าพเจ้ายังไม่มาถึง” คำว่า “หญิงเอ๋ย” แสดงความเคารพแต่ไม่ได้แสดงความรักความใกล้ชิดอย่างลูกกับแม่ แต่ข้อความตอนหลังแสดงว่าพระองค์ทรงตำหนิ ทรงแสดงให้เห็นว่าในพันธกิจอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์จะกระทำนั้น ไม่ใช่หน้าที่ของนางที่จะกำหนดกะเกณฑ์หรือเร่งรัดแม่แต่ในสิ่งที่พระองค์ให้ความหวังแก่นาง นางก็ยังคงปล่อยให้พระองค์ทำในเวลาและแนวทางที่พระองค์ทรงเลือกเองเท่านั้น และนางก็รับคำตรัสตำหนิโดยสงบสงี่ยม แต่ก็เชื่อ และได้รับสิ่งที่ขอ

อีกครั้งหนึ่งที่มารีย์ได้รับการแก้ไขให้เข้าใจถูกต้องคือ ในตอนที่นางร่วมกับพวกน้องชายของพระเยซูเข้ามาขยับยั้งความร้อนรนในการกระทำพระราชกิจของพระองค์ ขณะนั้นมีคนมารุมล้อมพระองค์และสาวกเสียจนไม่มีเวลารับประทานอาหาร พวกเขาเข้าใจว่าพระองค์วิกลจริตแล้ว นางยังได้รับคำตรัสคำหนักจากพระเยซูอีกด้วยที่นางถือเอาว่าตนเป็นมารดา จึงเข้ามาแทรกแซงพระราชกิจของพระองค์ แต่พระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่าทุกคนเป็นของพระองค์เท่าเทียมกัน และคนที่เป็นมารดาและพี่น้องของพระองค์ก็คือคนที่ทำตาม น้ำพระทัยพระบิดาของพระองค์ในสวรรค์

มารีย์ : ผู้เป็นประจักษ์พยานของการสิ้นพระชนม์ (ยอห์น 19:25-27, ยอห์น 20:20, กิจการ 1:14)

มารีย์คงจะขึ้นไปร่วมเทศกาลปัสกาที่เยรูซาเล็มเช่นเคย คงได้ร่วมกับฝูงชนที่โห่ร้องโฮแซ่ณาต้อนรับพระเยซูขณะทรงลาลงมาจากภูเขามะกอกเทศ จิตใจของมารีย์คงจะอึมอึม เพราะบุตรดาวิด กษัตริย์แห่งอิสราเอลผู้นี้เป็นบุตรของมารีย์ แต่เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นพระเยซูก็ถูกจับ ถูกถ่มน้ำลายรด ถูกเขี่ยนตี ลากไปไต่สวนต่อหน้ามหาปุโรหิต ปีลาต และเฮโรด ถูกเอามงกุฏหนามสวมพระเศียร และถูกพิพากษาให้ประหารชีวิต ต่างจากอิสอัคที่ถูกมัดวางไว้บนแท่นบูชาอันศักดิ์สิทธิ์และพระเจ้าก็หยุดยั้งทุกอย่างเสียก่อนที่เลือดของเขาจะไหลนอง พระองค์ถูกตอกตะปูตรึงไว้ที่กางเขนระหว่างโจรสองคน และพระองค์ก็ยอมด้วยความเจ็บ ด้วยความอ่อนแอ และสิ้นพระชนม์ไปอย่างคนทำชั่ว กบฏ และคนหมิ่นประมาทพระนามพระเจ้า ถูกแขวนไว้อย่างผู้ที่ถูกพระเจ้าสาบแช่ง

มารีย์ยืนเงียบ ๆ อยู่ที่ใต้กางเขน อาจจะคิดถึงคำทำนายที่รุ่งโรจน์ของกาเบรียล นางมอบบุตรของนางและตัวนางไว้กับพระเจ้า วางทุกอย่างไว้กับพระองค์ คาบที่ผู้เฒ่าสิเมโอนได้พุดถึงบัดนี้แห่งทะเลจิตใจของนางแล้ว แต่สิเมโอนก็ได้พุดถึงบัดนี้แห่งทะเลจิตใจของนางแล้ว แต่สิเมโอนก็ได้พุดถึงความชื่นชมยินดีหลายอย่างด้วย ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าในขณะนั้น บัดนี้ก็ไม่มีความเป็นไปได้ “ผู้ที่ยืนอยู่ข้างกางเขนของพระเยซูนั้นมีมารดาของพระองค์” ไม่มีเสียงร้องคร่ำครวญดังมาจากหัวใจที่แตกสลาย มารีย์ยอมจำนนด้วยความอ่อนสุภาพต่อน้ำพระทัยอันมีค่าแต่บริสุทธิ์ของพระเจ้า และเมื่อพระเยซูมอบนางให้เป็นมารดาของยอห์นสาวกของพระองค์ นางก็ตามพระทัย ไม่ได้ประท้วงว่าพระองค์ต่างหากคือบุตรของนาง ยอมรับความรักห่วงใยของพระองค์ที่แสดงออกมาในช่วงเวลาที่ทรงเจ็บปวดแสนสาหัส ต่อไปนี้พระองค์ไม่ใช่บุตรของนาง แต่เป็นพระผู้ไถ่ องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระเจ้าของนาง

มารีย์ได้เป็นประจักษ์พยานในการสิ้นพระชนม์ของพระเยซู คงไม่มีใครชื่นชมยินดีในการศึกษาพระชนม์ของพระองค์มากไปกว่านาง ความเศร้าโศกสูญเสียสิ้นไปหมดแล้ว ความกลัวของนางหมดไป

ความหวังของนางเป็นจริงแล้วอย่างสมบูรณ์ ทุกอย่างที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้เป็นจริงพระเยซูที่ประสูติจากครรภ์ของนางเป็นทารกน้อยที่ช่วยตัวเองไม่ได้ บัดนี้ทรงบังเกิดใหม่จากความตายและหลุมฝังศพด้วยพระกายอันทรงสง่าราศีที่ไม่มีวันเปื่อยเน่า การประสูติมาครั้งแรกของพระองค์ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อของนาง แต่การคืนพระชนม์ไม่ได้มากจากความเชื่อของมารีย์เลย จิตใจที่ช่างคิดใคร่ครวญของนางมีเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดให้คิดพิจารณาแล้ว

ฉากสุดท้ายที่เราพบมารีย์ในพระคัมภีร์ก็คือ “พวกเขาพร้อมใจกันจะมักเขม้นอธิษฐานพร้อมกับพวก ผู้หญิง และมารีย์มารดาของพระเยซู” มารีย์เองไม่มีตำแหน่งอะไรในอาณาจักรนี้นอกจากในฐานะผู้เชื่อคนหนึ่งเท่านั้น นางมีส่วนได้ก็ด้วยความเชื่อเท่านั้นไม่ต่างอะไรจากสตรีชาวียคนอื่น ๆ และมารีย์ก็ยอมรับและชื่นชมยินดี เป็นตัวอย่างอันสดใสของความถ่อมใจ ความเชื่อและความรักนางเป็นคนหนึ่งในแนวหน้าของผู้ที่อธิษฐานวิงวอนอย่างไม่หยุดหย่อนและรอคอยพระวิญญูณบรรสิสุทธิ์ มารีย์มารดาของพระเยซูเป็นสตรีผู้เดียวที่พระคัมภีร์เอ่ยถึงเกี่ยวกับวันฟื้นเตคอส เราจึงเชื่อว่านางได้รับพระพรทางด้านวิญญูณมากมาย

ฉากชีวิตที่ยืนยาวซึ่งมีทั้งการถูกทดลองและความมีเกียรติของมารีย์จบลงด้วยการอธิษฐาน นางมีชีวิตต่อไปอีกนานเท่าไรหลังจากวันฟื้นเตคอสเราไม่มีข้อมูล แต่บันทึกสุดท้ายที่มีคือนางอธิษฐานและไม่มีบันทึกชีวิตใดจะสรุปลงอย่างเป็นสุขมากไปกว่านี้